

**TRÍCH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG SINH VIÊN**

(kèm theo Công văn số: /CTSV ngày tháng năm 2024
của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN)

1. Đối với cá nhân

+ Danh hiệu “Thủ khoa ngành học” được trao cho các sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn đào tạo chuẩn và có điểm trung bình toàn khóa học cao nhất trong ngành học (nếu sinh viên tốt nghiệp trước hạn thì sẽ được xem xét vào thời điểm tốt nghiệp đúng hạn của ngành đào tạo). Sinh viên đạt danh hiệu này được nhận kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

+ Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” được trao cho các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện trong toàn khóa học đạt loại Xuất sắc và không có học phần nào có điểm dưới C⁺. Sinh viên đạt danh hiệu này sẽ được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường và tiền thưởng theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Công nghệ.

+ Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” được trao cho các sinh viên có kết quả học tập trong toàn khóa học đạt loại Giỏi trở lên và không có học phần nào có điểm dưới C⁺, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên. Sinh viên đạt danh hiệu này sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

+ Danh hiệu “Sinh viên có đóng góp cho công tác tập thể” được trao cho các sinh viên đạt kết quả học tập trong toàn khóa từ 3.0 trở lên, không có học phần nào có điểm dưới D, đạt kết quả rèn luyện trong toàn khóa loại Xuất sắc, đồng thời giữ ít nhất một chức vụ trong Ban cán sự lớp/Ban chấp hành Đoàn-Hội các cấp và có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong Nhà trường. Sinh viên đạt danh hiệu này sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

+ Danh hiệu “Sinh viên bảo vệ khóa luận/đồ án tốt nghiệp Xuất sắc” được trao cho các sinh viên tốt nghiệp đúng hoặc trước thời hạn đào tạo chuẩn, có kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa học đạt từ loại Khá trở lên và có kết quả bảo vệ khóa luận/đồ án tốt nghiệp được Hội đồng chấm khóa luận/đồ án công nhận đạt kết quả Xuất sắc. Sinh viên đạt danh hiệu này sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Đối với tập thể

+ Danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” được trao cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Có 70% sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện loại Khá trở lên; Không có sinh viên xếp loại học tập và rèn luyện loại Yếu trở xuống (không tính các trường hợp sinh viên đã tự ý nghỉ học/bỏ học hoặc thuộc diện không tương tác); Tập thể đoàn kết, giúp

đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong Nhà trường. Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

+ Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” được trao cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” và có từ 10% sinh viên trở lên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” và có sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc”. Tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” sẽ được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường và tiền thưởng theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Công nghệ.
